

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2024

## Honda Gold Wing 2024 ra mắt phiên bản màu mới

Hà Nội, 10 tháng 10 năm 2024, Công ty Honda Việt Nam (HVN) giới thiệu phiên bản màu mới cho mẫu xe phân khối lớn Gold Wing 2024 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

- ✓ Thiết kế ấn tượng, tối ưu sức chứa hành lý cốp sau tới 61L
- ✓ Bộ yên xe bọc da chất liệu cao cấp với phần tựa lưng thoải mái
- ✓ Hệ thống giải trí cao cấp với dàn âm thanh sống động, chân thực.
- ✓ Hệ thống đèn Full LED, đèn sương mù LED và đèn báo tự động đảm bảo tầm nhìn trong mọi tình huống.
- ✓ Tiện ích công nghệ cao tích hợp tối ưu với màn hình màu đa năng TFT 7inch, hệ thống dẫn đường với la bàn con quay hồi chuyển, kính chắn gió chỉnh điện, khoá thông minh Smart Key, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC với 4 chế độ lái và Hệ thống hỗ trợ ngang dốc HSA.
- ✓ Túi khí an toàn thiết kế riêng biệt cho mẫu xe

Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 1975 đến nay, Honda Gold Wing luôn giữ vững vị thế là biểu tượng hoàn hảo trong thế giới xe mô tô touring, không chỉ mang đến trải nghiệm lái tuyệt vời mà còn khẳng định vị thế của mình trong phân khúc xe cao cấp.

Với mong muốn đáp ứng đa dạng nhu cầu khẳng định chất riêng của các tín đồ mê xe, năm nay, Honda tiếp tục phiên bản mới 2024 về Việt Nam với hai tùy chọn màu sắc mới Đỏ đen và Bạc đen.

### Thiết kế touring hiện đại, tinh xảo và động cơ mạnh mẽ, an toàn trên tất cả hành trình

Là một chiếc mô tô được sinh ra để chinh phục những chuyến đi xa, vì vậy, ẩn sau thân xe bóng bẩy là khung sườn đôi nhôm đúc với hệ thống treo thanh giằng kép từ phía trước xe kết hợp với bộ phận giảm xóc điện tử giúp đảm bảo khả năng giảm chấn tối ưu, mang lại sự vững vàng tuyệt đối cho tay lái. Hệ thống càng sau Pro-Arm vận hành kết hợp cơ cấu giảm xóc Pro-Link với mức giảm chấn được điều chỉnh điện tử, cùng hệ thống phuộc trước có thể tự điều chỉnh theo chế độ lái đã chọn. Hệ thống phanh kép kết hợp (D-CBS) giúp hỗ trợ lực phanh đồng đều cùng với điều khiển ABS cho khả năng dừng xe hiệu quả, tự tin chinh phục đường trường.

Trái tim của Gold Wing là động cơ 6 xy-lanh đối xứng nằm ngang 1.833cc sản sinh công suất 93 kW tại 5.500 vòng/phút và mô men xoắn 170Nm ngay tại 4,500 vòng/phút. Bên cạnh đó, Gold Wing tự hào là mẫu xe đường trường duy nhất đến nay sở hữu hộp số ly hợp kép 7 cấp số, biến mình trở thành một trong các loại động cơ có khả năng vận hành êm ái hàng đầu thế giới.

GoldWing được trang bị hệ thống TBW (Throttle By Wire) với 4 chế độ lái để điều chỉnh công suất cùng công nghệ Honda Selectable Torque Control (HSTC) duy trì độ bám cho bánh sau trong mọi điều kiện.

Âm thanh từ ống xả mang lại âm bass sâu lắng, mà không gây ồn ào, với các ống xả được tinh chỉnh để giảm âm lượng và tăng độ sâu. Máy phát khởi động tích hợp ISG giúp khởi động động cơ êm ái hơn và nhẹ hơn 2.4kg so với hệ thống tiêu chuẩn. Ngoài ra, tính năng dừng động cơ giúp mẫu xe tự

# HONDA

động tắt sau 3 giây dừng lại và khởi động lại chỉ cần vặn ga. HSA hỗ trợ khởi hành trên dốc, giữ áp lực phanh trong khoảng 3 giây, giúp người lái dễ dàng khởi động lên dốc. Tính năng số lùi điện cũng được duy trì.

## Tiện nghi và công nghệ vượt trội hàng đầu – xứng tầm vị thế

Gold Wing thực sự là một chiếc xe tuyệt vời xứng đáng với danh hiệu vua đường trường nhờ những trang bị cực kỳ cao cấp, hiện đại với tiện nghi bậc nhất. Dung tích thùng sau xe lớn, 61L, chứa được tới 2 chiếc mũ bảo hiểm cả đầu, cộng thêm 60L thể tích ở 2 thùng bên yên xe, đảm bảo cho Gold Wing đủ không gian chứa đồ cần thiết cho những chuyến đi dài. Hộp đựng đồ được đóng và mở thông qua hệ thống khóa thông minh, tích hợp giảm chấn thủy lực để vận hành êm ái và bảo vệ đồ bên trong an toàn.

Cả yên trước và sau đều được sử dụng chất liệu da cao cấp. Đặc biệt, yên xe sau được thiết kế chuyên biệt với góc tựa lưng 23°, đảm bảo sự thoải mái tối đa trong suốt hành trình cho cả người lái và người ngồi sau. Hệ thống kính chắn gió dễ dàng điều chỉnh độ cao bằng nút bấm. Hơn thế nữa, hệ thống sẽ tự động ghi nhớ các cài đặt và vị trí thường xuyên sử dụng để hỗ trợ điều chỉnh tự động cho người lái. Hệ thống đèn LED với phần dưới được trang bị 5 thấu kính quang học để tạo ra một chùm sáng khác biệt đặc trưng của chùm sáng Jewel-Eye, từ đó ánh sáng tập trung để đảm bảo tầm nhìn cho cả người lái và những phương tiện khác nhận biết dù trong môi trường sương mù.

Gold Wing gây ấn tượng mạnh mẽ khi sở hữu hệ thống giải trí tuyệt đỉnh với dàn âm thanh cao cấp cùng loa trọng lượng nhẹ mang đến khả năng trình diễn âm thanh sống động, trung thực. Cụm điều khiển âm thanh dành cho người ngồi sau được đặt phía trên thùng đựng đồ bên tay phải, cho phép người ngồi sau có thể tự điều chỉnh để mang lại trải nghiệm hoàn hảo nhất.

Tiện ích công nghệ cao tích hợp tối ưu với màn hình màu đa năng TFT 7inch tinh thể lỏng, hiển thị đầy đủ thông tin về âm thanh, quản lý các chế độ lái và điều chỉnh hệ thống giảm xóc, tạo nên những trải nghiệm vượt trội và khác biệt cho những chuyến đi xa của các tín đồ xe phân khối lớn.

Bình xăng có dung tích 21 lít với mức tiêu thụ nhiên liệu 5,73 lít/100 km, giúp tối ưu hóa khả năng di chuyển. Tất cả tạo nên một chiếc xe đường trường cao cấp hoàn hảo, đáp ứng mọi nhu cầu của người lái và hành khách.

Phiên bản mới mẫu xe phân khối lớn Gold Wing 2024 chính thức được bán ra thị trường từ ngày 14 tháng 10 năm 2024 tại hệ thống Cửa hàng xe Phân khối lớn Honda DreamWing với chế độ bảo hành 2 năm và không giới hạn kilomet. Mức giá bán lẻ đề xuất như sau:

STT	Mẫu xe	Màu sắc	Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)
1	Gold Wing	Bạc đen Đỏ đen	<b>1.231.500.000 VNĐ</b>

**Honda Việt Nam**